

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวกรอบแคบ, ตลาดรอดูการแถลงของทรัมป์ในวันนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยอ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไร ขณะที่นักลงทุนจะติดตามการแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.80 และแนวรับที่ 34.90

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า เขาจะปรับเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจะปรับเพิ่มงบประมาณทางการทหารครั้งใหญ่ เป็นประวัติการณ์

*เจ้าหน้าที่งบประมาณทำเนียบขาวรายหนึ่ง กล่าวว่า ประธานาธิบดีทรัมป์จะขอให้สภาองเกรส ปรับเพิ่มงบประมาณสำหรับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ในปีงบประมาณหน้า ขึ้นอีก 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์

*ข่าวเรื่องงบประมาณด้านการทหารและโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้นักลงทุนตั้งความหวังต่อถ้อยแถลงของนายทรัมป์ ที่จะมีต่อสภาองเกรสในช่วงต่อไปในวันนี้ และปัจจัยนี้ส่งผลบวกต่อดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

*แต่ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเพียงในวงจำกัด เพราะการปรับเพิ่มงบประมาณทางการทหาร จะส่งผลให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะงบประมาณด้านความช่วยเหลือต่อต่างประเทศ

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 706.96 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.11 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.87 พันล้านบาท

*09.17 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.879/892 จาก 34.856 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.912/943 จาก 36.997 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.53/56 จาก 112.67 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0583/84 จาก 1.0585 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"วันนี้บาทก็โดย take profit ออกมาบ้าง เพราะเมื่อวานฝรั่งก็ขายทั้งหุ้นทั้งบอนด์ แต่คิดว่าน่าจะยังเทรดอยู่กรอบแคบๆ รอฟังทรัมป์คืนนี้" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้